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Tôi học Phật, tôi cũng thường nói, tôi rất là may mắn, tôi không hề đi 
con đường oan uổng. Tôi chỉ thân cận hai vị thầy giáo.

Vị thứ nhất là Đại Sư Chương Gia, tôi theo Ngài ba năm. Khi Đại Sư 
Ngài viên tịch rồi, về sau tôi quen biết với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, tôi 
theo thầy mười năm. Nếu chúng ta muốn có thành tựu chân thật thì nhất 
định phải hiểu được đạo lý này.

Gần gũi một vị thầy, học một pháp môn, một môn thâm nhập, trường kỳ 
huân tu, bạn sẽ khai ngộ, công phu của bạn làm gì mà không có lực 
chứ?

Chúng ta xem thấy một số người tu học, tại vì sao đã học mười mấy 
năm vẫn cứ công phu không có lực?

Bạn tỉ mỉ mà quan sát, họ học được quá nhiều, học được quá tạp, quá 
loạn, ngay chính họ cũng không biết được nguyên nhân này do đâu.

Thế nhưng loại cơ duyên thù thắng này, ở thời đại này rất khó mà gặp 
được, có thể tôi là người may mắn sau cùng, về sau có thể là không có.
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